

# คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek  
Circulation: 300,000  
Ad Rate: 1,760

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 2 ธันวาคม 2562

ปีที่: 19

ฉบับที่: 6495

หน้า: 1(กลาง), 4, 11

Col.Inch: 350.50 Ad Value: 616,880

PRValue (x3): 1,850,640

คลิ๊ป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ซูเปอร์โพลหนุนเกณฑ์ทหาร ชัดกลุ่มต้านปลูกปั่นเอาเรื่องหมุ่หมิมทำลายความมั่นคง

## ชัดกลุ่มต้านปลูกปั่นเอาเรื่องหมุ่หมิมทำลายความมั่นคง



# ซูเปอร์โพลหนุน เกณฑ์ทหาร

□ ขบถลัทธิใหม่ □ นายธนธร จิงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ บรรยายพิเศษเรื่อง  
ร่าง พรบ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ของกระทรวงกลาโหม ที่ไม่เคย  
ถูกตั้งคำถามมาก่อน ที่พรรคอนาคตใหม่ ถนนเพชรบุรี เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.

### ปชป.ตอบรับร่วมมิตตั้ง-กำชับส.ส.ประชุมสภา หือการกำตันรแนวทางฟื้นศก.ตันจีตีพีฟ่ง3%

โพลล์ชี้ปชช.หนุน “เกณฑ์ทหาร” ด้าน “ธนธร” เติงเกมกตตันนอกสภา จึกเล็ก น้ดปลุกมีอบ  
ส่วนปชป.กำทับ ส.ส.เข้าประชุมสภา ตอบรับ “มิตตั้ง” พรรคร่วม “วิรัช” จึกทพรรคทำตามมติวิปรัฐ  
ด้านหือการค้ำยันนายกฯ ตัน 5 แนวทางแก้เศรษฐกิจ หวังจีตีพีฟ่งหน้าโตกว่า 3% อ่านต่อหน้า 4

### ซูเปอร์โพล

วันที่ 1 ธันวาคม นายพอล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล เปิดเผยผลสำรวจเรื่องนักการเมืองกับการยกเลิกเกณฑ์ทหารผ่าน “เสียงประชาชนในโลกโซเชียล” จำนวน 3,084 ตัวอย่าง และ “เสียงประชาชนในสังคมดั้งเดิม” จำนวน 1,250 ตัวอย่าง วันที่ 15-30 พฤศจิกายน โดยคำถามถึงการเกณฑ์ทหารกับการสร้างลักษณะต่างๆ ของชายไทย พบว่า ความอดทนร้อยละ 61.5 ความเข้มแข็งร้อยละ 60.3 ความรักชาติร้อยละ 58.1 ความกล้าหาญร้อยละ 54.8 ความมีวินัยร้อยละ 52.9 ความเสียสละร้อยละ 49.0 และสุขภาพแข็งแรงร้อยละ 43.2 ตามลำดับ

ที่น่าพิจารณาคือภาพแห่งความทรงจำที่มีทหารเข้าช่วยเหลือประชาชน พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 60.3 เป็นภาพน้ำท่วมครั้งใหญ่ของประเทศ ปี 2554 รองลงมาคือช่วยชีวิตเด็กที่ถ้ำหลวงร้อยละ 56.0 น้ำท่วมภาคอีสาน ปี 2562 ร้อยละ 50.8 ช่วยเหลือประชาชน

พัฒนาท้องถิ่นร้อยละ 41.7 เหตุร้ายทั่วไปร้อยละ 36.4 ชุดลอกकुคลองร้อยละ 36.0 น้ำท่วมดินถล่มร้อยละ 34.9 และสนธิกำลังทหารตำรวจฝ่ายปกครองจัดการผู้มีอิทธิพลร้อยละ 26.1 ตามลำดับ

กับคำถามที่ว่านักการเมืองที่รณรงค์ยกเลิกเกณฑ์ทหารมีวิธีการอื่นที่ดีกว่าแล้วหรือไม่ ผลสำรวจพบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ 81.9 ระบุยังไม่มียุติการอื่นที่ดีกว่าการเกณฑ์ทหารในปัจจุบันมาประกันความมั่นคงของประเทศ มาประกันการช่วยเหลือประชาชนยามเกิดภัยพิบัติและเหตุความไม่สงบในประเทศ การรณรงค์มีแต่ปลูกปั่นเอาข้อผิดพลาดเรื่องหมุ่หมิมส่วนน้อยมาทำลายเรื่องใหญ่ด้านความมั่นคงและความเดือดร้อนของประชาชน เช่น ทหารรับใช้ การวิ่งเต้น

นอกจากนี้การรณรงค์ยังเอาแนวทางของประเทศอื่นที่ไม่เข้ากันได้กับประเทศไทย และเอาธรรมชาติของความกลัวรวมถึงการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ชาติ และเอาความสบายของคณมาเป็นจุดขายเพื่อเป็น

ฐานสนับสนุนสถานภาพทางการเมือง มากกว่าทำเพื่อชาติบ้านเมืองแท้จริง ทั้งนี้พบว่าร้อยละ 18.1 ระบุว่า มีวิธีการอื่นที่ดีกว่าแล้ว เช่น ระบบสมัครใจ การจ่ายเงินให้รัฐ และแนวทางยกเลิกเกณฑ์ทหารของต่างประเทศ เป็นต้น

### ● ปชช.ส่วนใหญ่หนุนเกณฑ์ทหาร

“ที่น่าสนใจคือ เมื่อถามถึงความจำเป็นหรือไม่จำเป็นต้องเกณฑ์ทหาร พบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ 61.4 ระบุจำเป็นต้องมีการเกณฑ์ทหาร ในขณะที่ร้อยละ 18.4 ระบุไม่จำเป็น และร้อยละ 20.2 ไม่แน่ใจ” นายพอลกล่าว

ผอ.ซูเปอร์โพลกล่าวอีกว่า ผลการสำรวจ “เสียงประชาชนในโลกโซเชียล” พบว่าการรณรงค์ยกเลิกเกณฑ์ทหารกำลังเข้าถึงคนในโลกโซเชียลทั้งหมด 22,259,166 คน หรือยี่สิบกว่าล้านคน แต่มีคนที่สนใจพูดถึงการเกณฑ์ทหารในโลกโซเชียลจำนวน 5,014,025 คน หรือ ห้าล้านคนเศษ โดยพบว่ากว่าคนในโลกโซเชียลที่สนใจเข้ามาสังเกตการณ์เกาะติดเรื่องกรยกเลิกเกณฑ์

ทหาร บางส่วนพูดคุยเรื่องนี้มาจากประเทศต่างๆ เช่น จีน สหรัฐอเมริกา รัสเซีย กลุ่มประเทศในยุโรป ประเทศตะวันออกกลาง ลาว เมียนมาร์ กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เสียงตอบรับต่อการรณรงค์ยกเลิกเกณฑ์ทหารที่ค้นพบครั้งนี้เป็นเสียงตอบรับเชิงลบร้อยละ 65.5 และเสียงตอบรับเชิงบวกมีร้อยละ 34.5

“ฝ่ายการเมืองที่รณรงค์ยกเลิกเกณฑ์ทหารคงจะหาเสียงสนับสนุนไปจนถึงช่วงการเกณฑ์ทหารในต้นปีหน้า โดยเอาธรรมชาติของความกลัว ความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าผลประโยชน์ชาติและความสบายของכםเป็นจุดขาย และเป็นไปได้ว่าจะมีเสียงสนับสนุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่ที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งคือประเด็นการยกเลิกเกณฑ์ทหารไม่ใช่เรื่องเล็ก เพราะจากการกวาดเอาข้อมูลในโลกโซเชียลมาวิเคราะห์พบว่ามีคนในโลกโซเชียลจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกและคนในประเทศที่ติดชายแดนของประเทศไทยติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเช่นกัน เพราะมีนัยสำคัญอะไรบางอย่างต่อความมั่นคงของชาติและความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชนคนไทย ที่ตามจริงแล้วประเด็นปัญหาทำหายุที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยเวลานี้ไม่ใช่เรื่องยากที่จะผ่านพ้นไปได้ แต่การทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวของทุกๆ ฝ่ายที่มีอำนาจในเวลานี้ต่างหากเป็นเรื่องที่ยากกว่า” นายณพดลระบุ

### ● กท.ซักรับสมัครทหารชั่วคราวลดงบ

ด้าน พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยถึงกรณีมีราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่องการรับบุคคลเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2562 ว่า ประกาศดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการเดินหน้าปฏิรูปกองทัพในระบอบงานกำลังพลที่ตราไว้ใน พ.ร.บ.กำลังสำรอง พ.ศ.2558 เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลที่เคยเป็นทหาร หรือมีรายชื่อในบัญชีกำลังสำรอง สามารถสมัครเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว ซึ่งทุกเหล่าทัพจะประกาศรับสมัครต่อไป โดยการหมุนเวียนกำลังพลสำรองเข้ามาเสริมกำลังประจำการที่อยู่ระหว่างปรับลดลงจะสามารถลดภาระงบประมาณของประเทศ โดยเฉพาะงบประมาณด้านกำลังพล

“กำลังพลสำรองถือเป็นกำลังทาง

ยุทธศาสตร์ที่สำคัญของประเทศ ในการหมุนเวียนคนหนุ่มเข้ามาอยู่ในระบบบัญชีการเตรียมกำลังคนของประเทศตามห้วงอายุที่กำหนด เพื่อสนับสนุนระบบเตรียมความพร้อมของประเทศ หากเกิดภัยคุกคามที่ต้องใช้กำลังขนาดใหญ่ และสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนกันเองยามเกิดภัยทางธรรมชาติ ซึ่งนับวันจะขยายวงกว้างและทวีความรุนแรงมากขึ้น” พล.ท.คงชีพกล่าว

### ● ธนาธรลุยนอกสภาเลิกเกณฑ์ทหาร

ส่วนนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ได้ออกเดินสายพบประชาชนในพื้นที่เขตลาดกระบัง กทม. โดยเริ่มต้นด้วยการร่วมเตะฟุตบอลเป็นคู่เปิดสนามรายการ All Friend Tournament ครั้งที่ 5 สนามหญ้าเทียม ฮีโร่ชอคเกอร์ ช.ฉลองกรุง 13 ก่อนที่จะเดินทางไปยังศูนย์การเรียนรู้คนเมือง ชุมชนบึงบัว เขตลาดกระบัง เยี่ยมชมโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่คนในชุมชน และนักศึกษา กศน. ยกระดับสินค้าให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมตามนโยบายพรรคอนาคตใหม่ เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจฝืดเคือง โดยกิจกรรมนี้มีนักศึกษาและชาวบ้านเดินแนะนำผลิตภัณฑ์ของศูนย์การเรียนรู้ และรอดอนรับหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่เป็นจำนวนมาก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงท้ายของกิจกรรม นายธนาธรได้แนะนำให้นักศึกษากศน.ที่มาร่วมรับฟัง รู้จักและร่วมกันผลักดันแคมเปญ ยกเลิกเกณฑ์ทหาร ซึ่งเป็นหนึ่งในเรื่องสำคัญ ตามร่าง พ.ร.บ.รับราชการทหาร ที่พรรคอนาคตใหม่ได้ยื่นเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยพูดคุยสอบถามกับนักศึกษาที่เคยผ่านการเป็นทหาร ผ่านการจับใบดำใบแดงในระบบเกณฑ์ที่ผ่านมา ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน

### ● แจงแค่เปลี่ยนสรรหากำลังพล

พล.ท.พงศกร รอดชมภู รองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ กล่าวว่า พรรคอนาคตใหม่ไม่ได้เสนอให้ยกเลิกการเกณฑ์ทหารทั้งหมด แต่เราเสนอว่าภายใต้งบประมาณเท่าเดิมนั้น หากเปลี่ยนวิธีการสรรหากำลังพลและปรับการใช้เงินตรงนี้ไปเพิ่มประสิทธิภาพของยุทธโศปกรณ์ เน้นการใช้เทคโนโลยีใหม่แทนกำลังพล จะทำให้กองทัพไทยมีประสิทธิภาพ และมีกำลังทัดเทียมประเทศอื่นๆ ได้มากกว่าที่เป็นอยู่

“ผมอยากให้คนที่คัดค้านได้อ่านรายละเอียดในร่างที่เราเสนออย่างละเอียด บางคนอาจจะไม่ได้อ่านเลยหรืออ่านแต่เพียงหัวข้อตามข่าวว่าพรรคอนาคตใหม่เสนอการยกเลิกเกณฑ์ทหาร จึงอยากให้กลับไปอ่านให้ละเอียดแล้วแสดงผลผลมาว่าพวกท่านคัดค้านร่าง พ.ร.บ.นี้เพราะอะไร อยากฟังเหตุผลที่ฟังขึ้น ไม่ใช่ใช้อ้างไปเรื่อย” พล.ท.พงศกร ระบุ

รองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ กล่าวถึงกรณีที่นายธนาธรลาออกจาก กม.ร.ง.ประมาณ 2563 เพราะส่วนหนึ่งมีคนไม่ยอมให้เขาอยู่ในสภา ดังนั้นนายธนาธรจึงตัดสินใจทำงานมวลชนเต็มตัว ไม่ใช่การไม่รับผิดชอบหน้าที่ที่ตามที่บางคนกล่าวหา โดยนายธนาธรจะลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากชาวบ้านพร้อมกับทีมงานและนำข้อมูลและปัญหาต่างๆ ส่งต่อให้ ส.ส.ของพรรค เพื่อขับเคลื่อนการแก้ปัญหาต่อไป

“นายธนาธรเป็นเหมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดประชาชนอยากเข้ามาพูดคุยปัญหาต่างๆ และเข้าหานายธนาธรที่ซบถอยู่ลงพื้นที่เข้าหาประชาชนอยู่แล้ว เชื่อว่าการทำงานแบบนี้จะได้ประโยชน์อย่างมาก นอกจากนี้ยังจะได้พรรคที่สร้างความรู้แก่ประชาชนในเรื่องต่างๆ ทั้งการแก้รัฐธรรมนูญ และการผลักดันร่าง พ.ร.บ.ต่างๆ และยืนยันว่าการทำงานมวลชนไม่ใช่การปลุกม็อบลงถนน เราจะปลุกไปทำไมเพราะไม่มีประโยชน์อะไร แต่การทำให้ประชาชนมีความรู้เรื่องประชาธิปไตยคือประโยชน์มากกว่า” พล.ท.พงศกรกล่าว

### ● ปชป.จ่อกำชับส.ส.ประชุมสภา

ทางด้านความเคลื่อนไหวทางการเมืองหลังเกิดรอยร้าวขึ้นในพรรคร่วมรัฐบาล นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคและประธาน ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า ในวันอังคารที่ 3 ธันวาคม จะมีการเรียกประชุม ส.ส.พรรค เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมสภา ที่จะดำเนินการต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้ว ที่เกิดกรณีองค์ประชุมสภาไม่ครบ ระหว่างกำลังอยู่ในญัตติเกี่ยวกับการขอให้สภาตั้งคณะกรรมการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากการใช้ประกาศคำสั่งของ คสช.และคำสั่งของหัวหน้า คสช. ตามมาตรา 44 ทั้งนี้ในที่ประชุม ส.ส.พรรคคงมีการขอความร่วมมือ ส.ส.ทุกท่านให้เข้าร่วมประชุมสภาให้ครบองค์ประชุมเพื่อให้สภา

## เดินทางต่อไป

ส่วนกรณีองค์ประชุมไม่ครบรอบที่แล้วมีหลายสาเหตุ ในส่วนของพรรคเอง ส.ส.บางคนติดภารกิจ บางคนป่วยอยู่โรงพยาบาล และติดภารกิจต่างประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องที่สุจริตที่สุด ส่วนตัวไม่คิดว่าเป็นเกมการเมืองใดๆ เหมือนอย่างที่มีความพยายามวิเคราะห์กัน เชื่อว่าการประชุมสภาในวันพุธที่ 4 ธันวาคม น่าจะไม่มีปัญหา นอกจากนี้สถานที่ประชุมสภาแห่งใหม่นั้นรับทราบกันดีว่าได้ยืมทางวุฒิสภามาใช้ก่อน การก่อสร้างหลายส่วนยังไม่เสร็จเรียบร้อย ถ้าเป็นสภาแห่งเดิมจะมีถ้าไปงหลายจุด และมีจอโทรทัศน์ตามห้องต่างๆ เพียงพอ ทำให้ส.ส.ที่ประชุม กมธ.ตามห้องต่างๆ มองเห็นความเคลื่อนไหวของการประชุมสภา แต่ปัญหาติดขัดเหล่านี้ เราไม่สามารถนำมาเป็นข้ออ้างได้ เราจะต้องปรับปรุงแก้ไข เพราะหน้าที่รับผิดชอบหลักอย่างหนึ่งของ ส.ส.คือการเข้าร่วมประชุมสภา

นายองอาจ กล่าวถึงกรณีมีกระแสข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว. กล่าโหม อยากรื้อจัดตั้งของพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อกระชับความสัมพันธ์ในวันที่ 3 ธันวาคมว่า เรื่องนี้ยังไม่มีการแจ้งมาว่าจะมีมติตั้งในวันที่ 3 ธันวาคม ตามที่มีกระแสข่าว แต่หากมีการแจ้งมาจริงถ้าใครไม่ติดภารกิจก็คงจะไปร่วมงาน เพราะการพบปะพูดคุยกันก็เป็นเรื่องที่ดีที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

## ● จี้ทุกพรรคทำตามมติวิปรัฐบาล

ด้านนายวิรัช รัตนเศรษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) เปิดเผยมติการแก้เกมหลังเกิดเหตุสภาล่มถึง 2 ครั้ง ว่า เรื่องนี้อยู่ที่พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) เพราะไม่ได้ทำตามมติวิปรัฐบาล และยังมี ส.ส.โหวตสวนมติพรรคและวิปรัฐบาล โดยที่ไม่สอบถามวิปว่าจะต้องเดินทางไปทางทิศทางไหน ขณะที่วันนี้ทางพรรคประชาธิปัตย์ก็ยืนยันว่าเป็นสิทธิของเขาที่กระทำได้ ดังนั้นเรื่องนี้ก็ต้องแก้ไข ส่วนของ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ที่โหวตสวนมติส่วนที่นายรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีกำกับให้รัฐบาลและพรรคร่วมรัฐบาลรักษาองค์ประชุมให้ครบนั้น อันดับแรกก็อยากขอให้พรรคประชาธิปัตย์รักษาองค์ประชุมให้ครบ ไม่ใช่ไม่พอใจแล้วไม่มาและโหวตสวน รวมถึงขอให้ทำตามมติวิปรัฐบาล

“พรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคจะต้องปฏิบัติตามมติวิปรัฐบาล และเป็นองค์ประชุมให้แก่ฝ่ายรัฐบาล ส่วนนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด มองว่าเรื่องนี้พรรคประชาธิปัตย์คิดว่าต้องทำมติวิปรัฐบาลเป็นสำคัญ เพราะพรรคประชาธิปัตย์ก็เคยเป็นผู้นำรัฐบาลมาก่อน เมื่อสั่งการไปแล้วทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามกัน” นายวิรัชกล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่า ก่อนหน้านี้ นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ย้ำว่าผู้จัดตั้งคณะกรรมการวิปสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากการกระทำ ประกาศและคำสั่ง คสช.และการใช้อำนาจของหัวหน้า คสช.ตามมาตรา 44 เป็นผู้จัดตั้งสภา ไม่ใช่รัฐบาล หากแพ้โหวตก็ไม่ใช่อะไรใหญ่ เพราะไม่ได้ส่งผลโดยตรงต่อรัฐบาล นายวิรัช กล่าวว่า คำตอบนี้เป็นคำตอบที่นายจรินทร์จะต้องไปตอบผู้นำรัฐบาล เพราะทางวิปรัฐบาลเองไม่สามารถเข้าไปมีความเห็นข้ามพรรคการเมืองหรือให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับบุคคลใด

เมื่อถามว่า นายกรัฐมนตรีมีหมายพรรคร่วมรัฐบาลกินข้าวเพื่อเคลียร์ใจพรรคร่วมรัฐบาลในวันที่ 3 ธันวาคม จะมีการนำปัญหาพรรคร่วมในสภาไปพูดคุยเคลียร์ใจกันด้วยหรือไม่ นายวิรัช กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่ได้รับเชิญ แต่ก็พร้อมไปร่วมเพื่อพูดคุยเรื่องนี้ในฐานะประธานวิปรัฐบาล แต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปแล้วจะได้พูดคุยเรื่องนี้ได้หรือไม่

## ● ฝ่ายค้านเตรียมถกหาทางออก

ขณะที่ นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้าน ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีหากฝ่ายรัฐบาลยืนยันที่จะให้บังคับแผนใหม่กรณีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาผลกระทบจากมาตรา 44 ฝ่ายค้านจะวอล์กเอาท์ไปเรื่อยๆ หรือไม่ เราจะคุยกันเรื่องนี้ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเชื่อว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์สภาล่มขึ้นอีก เพราะเขาคงจะระดมคนได้ แต่ถ้าคนยังไม่สามารถระดมคนได้ก็เท่ากับว่ารัฐบาลหมดสภาพ ก็ต้องพิจารณาตัวเองแล้วแต่ยังจัดการองค์ประชุมไม่ได้ แต่อย่างไรก็ตามถ้าเขาทำไม่ได้จนชนิดจนปัญญาเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วจริงๆ เราก็อาจจะพิจารณาจะช่วยเหลือครั้งหนึ่งเพื่อให้เรื่องแก้รัฐธรรมนูญได้เข้าหรือไม่ ซึ่งเราก็ต้องชั่งน้ำหนัก เพราะเราก็ห่วงเรื่องจุดยืนของเราและบรรทัดฐานในอนาคตด้วย แต่แค่นี้รัฐบาลก็ต้องรู้แล้วว่า คุณบริหารบ้านเมืองไม่ได้แล้ว

เพราะคนไม่เชื่อถือคุณ ต่างชาติก็ไม่มั่นใจในเสถียรภาพของรัฐบาลด้วย

อ่านต่อหน้า 11

ต่อจากหน้า 4

## ซูเปอร์โพล

เมื่อถามว่า สำหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลถ้าไปชนกับช่วงการแถลงผลงานของรัฐบาลพอดี ก็จะเดินทางอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่ นายสุทิน กล่าวว่า แถลงก็แถลงไป เราก็สามารถอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ ก็สลับวันกันเพื่อไม่ให้ชน ยิ่งดีที่จะได้ชี้ให้เห็นภาพว่าเขาประเมินตัวเองผิดตรงไหนบ้าง

## ● วันชัยชี้3ประการทำรัฐบาลล้ม

นายวันชัย สอนศิริ ส.ว. ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ในหัวข้อ “ส.ว.กับการชี้ขาดทางการเมือง” มีเนื้อหา ดังนี้ “เสียงปรimum่าได้ออกฤทธิ์ออกเดชในการประชุมสภาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ถึงขั้นห้ามติและสภาล่มถึงสองครั้งสองครา ก็อย่างที่ว่ากันแหละ การเมืองเป็นเรื่องของอำนาจและผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกมียอกเป็นหรือการรักษาอำนาจก็จะเป็นการเล่นเกมส์ชิงไหวชิงพริบกันทางการเมือง เสียงปรimum่าก็จะเกิดอาการอย่างที่เราเห็น ทั้งการต่อรองและการเล่นเกมทางการเมือง ทำให้ประชาชนรู้สึกเอือมระอากับการเมืองถึงขนาดโจมตีคำทอกันสารพัด ทั้งเชียร์และแข่งตามอารมณ์ของความชอบแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือประชาชนรู้สึกหัวน้ำหวว่ารัฐบาลจะไปรอดหรือไม่”

“มาดูคณิตศาสตร์ทางการเมืองกันสักหน่อยดีไหม ใครจะเป็นรัฐบาลต้องมีเสียงจากรัฐสภา 376 เสียง แต่การดำรงอยู่ของรัฐบาลต้องใช้เสียงของสภาผู้แทนราษฎร 251 เสียงขึ้นไป มันถ่วงดุลกันอยู่อย่างนี้ จะตั้งรัฐบาลต้องใช้ทั้งสองสภา จะล้มรัฐบาลใช้สภาเดียว 251 เสียงขึ้นไป ดูแล้วถ้าจะล้มรัฐบาลในขณะนี้เสียงปรimum่ามันง่ายมาก ห่างกันอยู่ไม่กี่เสียง ดูที่ท่าว่าจะล้มเมื่อไหร่ก็ได้ แต่ปัญหาที่มีอยู่ว่าล้มแล้วจะตั้งรัฐบาลได้หรือไม่ สมมติว่าพรรคพลังประชารัฐรวมกับพรรคของคุณสุเทพและพรรคประชาธิปัตย์รวมกันได้ 170 เสียง ให้พรรคเพื่อไทย พรรคอนาคตใหม่ และพรรคอื่น ๆ รวมกันได้ 330 เสียง ก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้อยู่ดี จะหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนหน้าหมุนหลังก็ไม่ได้ 376 เสียง ก็

# คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek  
Circulation: 300,000  
Ad Rate: 1,760

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 2 ธันวาคม 2562

ปีที่: 19

ฉบับที่: 6495

หน้า: 1 (กลาง), 4, 11

Col.Inch: 350.50 Ad Value: 616,880

PRValue (x3): 1,850,640

คลิป์: สีสี่

หัวข้อข่าว: ซูเปอร์โพลหนุนเกณฑ์ทหาร ชัดกลุ่มต้านปลูกปั่นเอาเรื่องหุยมหิมทำลายความมั่นคง

รัฐธรรมนูญเขาออกแบบมาว่าถ้าการเมืองมันก็เป็นเรื่องของอำนาจและผลประโยชน์แล้วก็ต่อรองกัน บ้านเมืองก็มีปัญหา ประชาชนก็แย่ เขาก็เอา ส.ว.มาช่วยดวงคุณ ประคับประคองให้ บ้านเมืองมันเดินไปในระยะเปลี่ยนผ่าน ไม่ให้มาเล่นแกม มาต่อรองมาชิงไหวชิงพริบทางการเมืองอย่างที่เป็น จึงให้ทุกฝ่ายหันมาทำหน้าที่กันมากกว่าที่จะมาแย่งอำนาจแย่งผลประโยชน์ ส.ว.จึงมีส่วนสำคัญในการปกป้องพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของประชาชนมากกว่าอำนาจของใครคนใดคนหนึ่ง”

ข้อความระบุว่า “รัฐบาลจะล้มหรือดำรงอยู่ได้หรือไม่มัน ก็มาจากเหตุ 3 ประการคือ 1. พรรคร่วมรัฐบาลทะเลาะกันแล้วก็แตกกัน 2. ททุจริตโกงกินคอร์รัปชั่น และ 3. ไม่มีผลงานคนเบื้อ หมดหวังหมดศรัทธา นั่นก็หมายความว่าไม่ว่าจะในสภาหรือนอกสภาที่คนมาเดินตามท้องถนน จะล้มหรือไม่ล้มก็มาจาก 3 ปัจจัยนี้เกิดจากทำตัวเองทั้งนั้น ส.ว.ก็เช่นกัน เขาให้มาทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชน ไม่ได้ให้มาปกป้องรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง รัฐบาลใดดีมีผลงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนก็ต้องสนับสนุน แต่ถ้ารัฐบาลได้อยู่ในปัจจุบัน 3 ประการประชาชนก็ไม่เอา หมดหวังหมดศรัทธา เขียวไปก็ว่าจะเสียผู้เสียคน ดังนั้นรัฐบาลจะอยู่ได้หรือไม่ได้ ไม่ใช่ว่าเสียส่วนใหญ่หรือเสียของ ส.ว. แต่อยู่ที่การทำตัวของตัวเองและอยู่ที่ว่าไปนั่งอยู่ในใจของประชาชนได้หรือเปล่านั้น”

## ● อ้อยเย้ย“มิตตั้ง”ยังไม่เพียงพอ

นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตนายกรัฐมนตรีรักษาชาติ ให้สัมภาษณ์กรณีที่มีคำถามในการพิจารณาตั้ง กมธ. วิสามัญศึกษาผลกระทบคำสั่งมาตรา 44 ว่า สาเหตุหลักมีอยู่ 2 อย่างคือ รัฐบาลและพรรคร่วมรัฐบาลไม่ต้องการให้มีการตั้ง กมธ. ดังกล่าวขึ้น แต่เสี่ยงไม่เพียงพอ เมื่อแพ้แล้วพยายามขับคณะใหม่ ฝ่ายค้านก็ไม่เข้าร่วมประชุม ถ้ารัฐบาลมาประชุมบ้างไม่มาประชุมบ้างเช่นนี้ ก็ไม่สามารถประชุมสภาได้อีกกระชั้นทำให้เกิดความเสียหายต่อสภา ซึ่งนำไปสู่สาเหตุที่ 2 คือ อาจเป็นความตั้งใจของผู้มีอำนาจของรัฐบาล ที่ต้องการทำให้ภาพลักษณ์สภาเสียหาย ทำให้เห็นว่าระบบทำไม่ได้ ทั้งที่ความจริงแล้วการประชุมสภาได้หรือไม่เป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลทั้งนายกรัฐมนตรี การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไม่ให้สภา

ล้มอีกคือ รัฐบาลควรเปิดโอกาสให้มีการตั้ง กมธ. ดังกล่าวขึ้น เพราะเรื่องนี้มีความเสียหายหลายด้าน เพราะคำสั่งมันมีสถานะเป็นกฎหมาย ทำให้กฎหมายปกติมีปัญหาทางปฏิบัติมาก จึงต้องศึกษาแก้ปัญหาพร้อมกัน

“ส่วนความขัดแย้งรอยร้าวในรัฐบาลที่เกิดขึ้นนั้น ปัญหาสำคัญมาจากพรรคร่วมที่ต่างฝ่ายต่างชิงดีชิงเด่นทำในสิ่งที่ได้คะแนนเข้าพรรคตัวเอง ในขณะที่นายคา ไม่มีความเข้าใจในการทำงานกับพรรคร่วม ที่เป็นห่วงกันว่ารัฐบาลจะล้มแน่ ไม่น่าห่วง หาก พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายคา ยังคุม ส.ว. ได้ก็ไม่มีอะไรทำอะไร พล.อ. ประยุทธ์ได้ ถึงอย่างไรก็กลับมาเป็นนายคา ได้อยู่ดี แต่ปัญหาคือการขาดการนำที่ดี เป็นผลเสียต่อประเทศ เช่น การเบนสารพิษอันตรายก็ขาดการเตรียมการล่วงหน้า พอมายกเลิกการเบนก็ไปคนละทิศคนละทาง และนายคา ก็ทำอะไรไม่ได้เลย อีกเรื่องที่สำคัญคือการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ที่แต่ละกระทรวงไปคนละทิศละทาง มาตรการของกระทรวงการคลังก็แจกแล้วแจกอีกไม่มีผลต่อการเพิ่มผลผลิตการจ้างงาน กระทรวงคลังกับนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายคา ก็ทำกันไป เป็นมาตรการกระทรวงการคลังขาเดียว ทั้งที่กระทรวงการคลังต้องดูมาตรการการคลังที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงหลักๆ ทั้งหลายด้วย”

นายจาตุรนต์ กล่าวอีกว่า ดังนั้นนายคาต้องหารือกับพรรคร่วมรัฐบาล รวมถึงกระทรวงด้านเศรษฐกิจทั้งหมดเพื่อวางระบบใหม่ให้ประสานเชื่อมโยงกัน ซึ่งถือว่ายากแต่ต้องรีบทำไม่เช่นนั้นจะเกิดความเสียหาย พล.อ. ประยุทธ์ต้องปรับการทำงานใหม่หมด ถ้ารับผิดชอบเรื่องเศรษฐกิจไม่ไหวก็ให้คนอื่นทำแทน แล้วมีอำนาจสั่งทุกกระทรวงได้จะเป็นการผ่อนหนักเป็นเบา การจะนัดมิตตั้งพรรคร่วมยังไม่เพียงพอเพราะเวลานี้เศรษฐกิจเสียหายยับเยิน

## ● งดวิจารณ์“ชัชชาติ”ลงชิงกทม.

ที่กระทรวงมหาดไทย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กล่าวถึงการเปิดตัวเตรียมลงสมัครชิงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ของนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ว่าไม่ขอวิพากษ์วิจารณ์ ไม่ใช่ว่าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในเรื่องการเปิดรับสมัคร

ส่วนการดูแลเรื่องความพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่นที่ต้องใช้งบประมาณของท้องถิ่นซึ่งตนจะต้องตรวจสอบงบประมาณการจัดการเลือกตั้งให้พอเพียงและมีความพร้อมแต่ขณะนี้ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณยังไม่ผ่านสภา ซึ่งเมื่องบประมาณพร้อมต่อมาก็เป็นเรื่องความพร้อมของ กกต. จากนั้น กกต. จะประสานมายังคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อให้ครม. กำหนดการเลือกตั้ง แต่จะเมื่อไรนั้นต้องพิจารณาอีกครั้ง

ช่วงเช้าวันเดียวกัน พล.อ.อนุพงษ์ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระยาบรมมหาจักรพรรดิ ณ บริเวณที่ระลึกคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ประจำปี 2562 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2544 กำหนดให้เป็น “วันดำรงราชานุภาพ” โดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย สมาชิกราชสกุลตติศกุล และผู้แทนหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมวางพวงมาลา

ต่อมา พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวถึงการขับเคลื่อนดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทยในปี 2563 ว่า ขณะนี้รัฐบาลมุ่งมั่นบริหารประเทศเต็มที่ โดยเฉพาะปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะเน้นให้ข้าราชการในสังกัดทุกคนบริหารราชการตามอำนาจหน้าที่ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีธรรมาภิบาล ที่สำคัญต้องดำเนินการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างเคร่งครัด ขณะนี้ถือว่าการดำเนินการไปได้ด้วยดี ส่วนงานตามอำนาจหน้าที่ของทุกหน่วย ต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะให้บริการ และดูแลทุกข์สุขของประชาชน นอกจากนี้ยังมีราชการภูมิภาค ท้องที่ และท้องถิ่นทั่วประเทศที่ถือว่าใกล้ชิดประชาชนเป็นฐานการทำงานให้แก่ทุกกระทรวง จะต้องทำงานให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์แก่ประชาชน ถ้าทำได้ตามนี้ เชื่อว่างานของรัฐบาลก็คงจะเกิดผลดี

## ● สกลธีปิดชิงเก้าอี้ผู้ว่ากทม.

นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่า กทม.

# คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek  
Circulation: 300,000  
Ad Rate: 1,760

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 2 ธันวาคม 2562

ปีที่: 19

ฉบับที่: 6495

หน้า: 1 (กลาง), 4, 11

Col.Inch: 350.50

Ad Value: 616,880

PRValue (x3): 1,850,640

คลิป์: สีสี่

หัวข้อข่าว: ซูเปอร์โพลหนุนเกณฑ์ทหาร ชัดกลุ่มต้านปลูกปั่นเอาเรื่องหมุ่หมิมทำลายความมั่นคง

อดีต ส.ส.กทม.และสมาชิกพรรคพลังประชาชนรัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ รองหัวหน้าพรรคพลังประชาชนรัฐ และในฐานะ กรรมการบริหารพรรค คุณณัฏฐพล ระบุว่า กทม. ระบุว่า รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่า กทม. ในส่วน ของพรรคพลังประชาชนรัฐ ซึ่งมีชื่อนายสกลสิทธิ์ เป็น 1 ใน 3 รายชื่อนั้น ว่า ในส่วนของรายชื่อ เป็นทีมงานในการช่วยคัดเลือกและสรรหา บุคคลที่จะลงสมัครผู้ว่า กทม. ไม่ใช่รายชื่อ ที่ทางพรรคจะเสนอชิงตำแหน่ง แต่เราทั้ง สามคนจะช่วยกันหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพราะทั้งสามต่างผ่านงาน กทม.มาแล้วทั้งสิ้น ทั้งนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) และนางทยา ทีปสุวรรณ ต่างเป็นอดีตรองผู้ว่า กทม.ทั้งคู่ จึงเข้าใจงาน กทม.เป็นอย่างดี

“ขณะนี้ราคาล้างหาบุคคลที่เหมาะสม และกำลังคุยกันอยู่ ยังไม่ได้เคาะชื่อใคร อีกทั้ง ยังมีเวลาในการสรรหาบุคคลพอสมควร เพราะ ตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีการประกาศว่าจะเลือกตั้ง ผู้ว่า กทม.ตอนไหน ก็มีกระแสการเดาเดาว่า อาจจะเป็นช่วงกลางปีหรือปลายปี 2563 ซึ่ง ตอนนั้นก็มีคนสนใจกันเยอะ ในส่วนของพรรค เอง ก็มีกรรมการบริหารหลายสายและเสนอ ชื่อกันเข้ามาหลายคน แต่ก็ยังไม่ค่อยจริงจังว่าจะเอาใคร แต่ทางทีมยุทธศาสตร์ กทม. มองว่าจะต้องเป็นคนภายในพรรค และเป็น คนรุ่นใหม่” นายสกลสิทธิ์ กล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่ามีความกังวลหรือไม่ ที่ล่าสุด นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ประกาศลงชิงตำแหน่งผู้ว่า กทม.ในนามอิสระ นายสกลสิทธิ์ กล่าวว่า นายชัชชาติ เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ แต่ต้องดูว่า มีความสามารถจริงหรือไม่ รวมถึงผู้ที่เข้ามา ร่วมทีมงานของนายชัชชาติ และองค์ประกอบ หลายอย่าง ตอนนั้นก็ยังไม่ตัดสินใจไม่ได้ แต่ถามว่าน่าสนใจหรือไม่ ก็น่าสนใจ เพราะ มีภาพลักษณ์ดี แต่ กทม.มีอะไรไปมากกว่านั้น มีหลายปัจจัย ทั้งกระแสนิยม คณะกรรมการพรรค ไม่ใช่แค่ดูดีแล้วจะ ชนะเลือกตั้ง อย่างไรก็ตามมั่นใจว่าพรรค พลังประชาชนรัฐได้ หากประกาศผู้ชิงตำแหน่ง ผู้ว่า กทม.

## ● หอการค้ายื่น 5 แนวทางแก้ศก.

ทีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จ.ลำปาง นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการ

หอการค้าไทย เปิดเผยผลการประชุม หอการค้าไทยทั่วประเทศ ครั้งที่ 37 ว่า หอการค้าไทยได้ยื่นสมุดปกขาวต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ถึงแนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ไทยของหอการค้าทั้ง 5 ภูมิภาค จำนวน 5 แนวทาง เพื่อให้เศรษฐกิจไทยในปี 2563 ขยายตัวไม่ต่ำกว่า 3% ประกอบด้วย การ ผลักดันราคาสินค้าพืชผลทางการเกษตร, การส่งเสริมให้หน่วยงานรัฐมนตรีไปจัด ประชุมสัมมนาในจังหวัดเมืองรองและแหล่ง ท่องเที่ยวชุมชน, การบริหารจัดการน้ำให้เพียง พอภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ, การ สนับสนุนพ.ร.บ.อากาศสะอาด และผลักดัน ให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงในระดับใกล้เคียงกับ ประเทศคู่แข่ง

นอกจากนี้รวมทั้งให้รัฐบาลเร่งโครงการ โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ให้เร็วขึ้น 2-3 ปี และรัฐควรพิจารณาให้เงินอุดหนุน 15-20% เพื่อให้บริษัทจ้างคนงานเพิ่มหรือจ้างโอที แก่พนักงาน ซึ่งจะช่วยให้แรงงานมีรายได้ เพิ่มขึ้นและโครงการต่างๆ ก็สามารถไป ประโยชน์ได้เร็วขึ้นเช่นกัน ซึ่งจะเกิดผลดี ต่อเศรษฐกิจภาพรวม เนื่องจากเศรษฐกิจที่ ชะลอตัวส่วนหนึ่งมาจากโรงงานลดโอทีและ ลดการจ้างงาน

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “ร่วมมือร่วมใจนำประเทศสู่อนาคต” ว่า ต้องการให้ภาคเอกชนรวมถึงพรรคฝ่ายรัฐบาล และฝ่ายค้านที่มีอุดมการณ์พัฒนาประเทศ เหมือนกันร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ ประเทศที่อยู่ในภาวะชะลอตัวลงตามภาวะ เศรษฐกิจโลก จึง ต้องการความสามัคคีใน การฟื้นฟู สำหรับเรื่องเงินบาทแข็งค่าจน กระทบส่งออกนั้นซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทย จะเข้าไปดูแล แต่รัฐบาลจะไม่เข้าไปแทรกแซง เพราะสว.รัฐกำลังจับตาประเทศไทยว่ามี การแทรกแซงค่าเงินหรือไม่ ไม่เช่นนั้นจะทำให้ สหรัฐใช้มาตรการกีดกันทางการค้ากับไทย ยิ่งซ้ำเติมภาวะเศรษฐกิจไทย

“การลงทุนภาครัฐชะลอตัวเนื่องจากการ เบิกจ่ายงบประมาณยังล่าช้า เนื่องจากการ จัดตั้งรัฐบาลล่าช้า กระทรวงการคลังรายงาน ว่าขณะนี้ยังมีงบประมาณเบิกจ่ายกว่าแสนล้าน ขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งรัด คาดว่าหากสามารถ ขับเคลื่อนได้จะช่วยทำให้เกิดการลงทุนมากขึ้น” นายสมคิดกล่าว

## ● พท.ปัดลือกดดันปลด“เจ้หน้อย”

มีรายงานข่าวจากพรรคเพื่อไทยเปิดเผย ว่า ส.ส.ภาคอีสานของพรรคเพื่อไทยกว่า 60 คน นำโดยแกนนำพรรคภาคอีสานเดินทาง ไปพบ นายทักษิณ ชินวัตร เพื่อขอพูดคุยเป็น ส่วนตัว และเป็นรายบุคคล โดยเดินทางไป ดูไบ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยสาเหตุเนื่องจากความไม่พอใจการ แทรกแซงการบริหารงานภายในพรรคของคุณหญิงสุรดาธิภรณ์ เกียรติวานิชย์ ประธาน ยุทธศาสตร์การเลือกตั้งของพรรค และจะขอ เปลี่ยนตัวประธานยุทธศาสตร์เป็น ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง หรือยกเลิกตำแหน่งนี้ นอกจากนี้ ยังมีปัญหาการเมืองภายใน โดยเฉพาะการ พิจารณาตำแหน่งประธาน กมธ.ต่างๆ ซึ่ง พรรคได้โหวต 13 คน ภาคอีสานมี ส.ส. 84 คน ควรจะได้ 8 คน แต่ถูกตัดเหลือ 5 คน อีกทั้งปัญหาบทบาทที่ซ้อนทับหัวหน้าพรรค และผู้นำฝ่ายค้านทำให้เกิดความอึดอัด อาทิ ประธานยุทธศาสตร์ประจำภาคจะอภิปรายไม่ไว้วางใจ 3 ปี.และรัฐมนตรีบางคน แต่เป็นการ ประกาศออกไปทั้งที่ยังไม่มีการหารือกับหัวหน้า พรรคร่วมฝ่ายค้านอื่นๆเลย

ด้านนายประยุทธ์ ศิริพานิชย์ ประธานภาค อีสาน พรรคเพื่อไทย เปิดเผยถึงกระแสข่าว ส.ส.ไม่พอใจการทำงานของคุณหญิงสุรดาธิภรณ์ ว่า ไม่เป็นความจริง ไม่มีความเคลื่อนไหว อย่างที่เป็นข่าวที่ทำให้พวกเราเสียหาย การไป ต่างประเทศทุกคนก็ออกค่าใช้จ่ายกันเอง ไม่ได้เป็นไปตามที่มีกระแสข่าวออกมา

## ● ปชช.ชี้ผลงานรัฐบาล-บักคู่ดีขึ้น

วันเดียวกัน สว.ดุสิตโพล เปิดเผย ผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนในหัวข้อ ดัชนีการเมืองไทย เดือนพฤศจิกายน 2562 จากทั่วประเทศ 2,469 คน วันที่ 23-30 พฤศจิกายน โดยเมื่อเทียบระหว่างเดือน ตุลาคมกับพฤศจิกายน พบว่าประเด็นที่ดีขึ้น คือ ผลงานของรัฐบาลดีขึ้นจาก 3.79 เป็น 4.30 คะแนน และการบริหารประเทศตาม นโยบายที่วางไว้ดีขึ้นจาก 3.69 เป็น 4.27 คะแนน, ผลงานของนายกรัฐมนตรีดีขึ้น จาก 3.83 เป็น 4.10 คะแนน รวมทั้งการ แก้ปัญหาความยากจนดีขึ้นจาก 3.12 เป็น 3.41 คะแนน

ส่วนประเด็นที่แย่ลง ได้แก่ การปฏิบัติงานของฝ่ายค้านลดลงจาก 5.67 เหลือ 5.22 คะแนน, ข่าวสารที่เผยแพร่จากสื่อต่างๆ

ประชาชนได้รับรู้ลดลงจาก 5.00 เหลือ 4.88 คะแนน, จริยธรรมวัฒนธรรมของคนในชาติ ลดลงจาก 4.97 เหลือ 4.70 คะแนน, การดำเนินงานของพรรคการเมืองโดยรวมลดลง จาก 4.57 เหลือ 4.33 คะแนน, การจัดการศึกษาสำหรับประชาชนลดลงจาก 4.64 เหลือ 4.43 คะแนน, ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินลดลงจาก 4.43 เหลือ 4.18 คะแนน, การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าลดลงจาก 4.32 เหลือ 4.08 คะแนน, สภาพของสังคมโดยรวมลดลงจาก 4.24 เหลือ 4.03 คะแนน, การแก้ปัญหาต่างๆ ของรัฐบาลในภาพรวม ลดลงจาก 3.73 เหลือ 3.39 คะแนน, ค่าครองชีพ/เงินเดือน/ค่าจ้าง/สวัสดิการ ลดลงจาก 3.67 เหลือ 3.35 คะแนน, สภาพเศรษฐกิจโดยรวม ลดลงจาก 3.54 เหลือ 3.34 คะแนน, การแก้ปัญหาการว่างงาน ลดลงจาก 3.44 เหลือ 3.31 คะแนน

ทั้งนี้ข้อเสนอแนะทางด้านการเมือง พบว่า 39.76% ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างจริงจัง, 30.38% นักการเมืองควรเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม, 19.27% ให้การประชุมสภาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย, 16.57% ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง หันมาดูแลประชาชน และ 11.51% นำความรู้ความสามารถมาใช้ให้เกิดประโยชน์

## ● ชี้ขัดแย้งกมธ.ป.ป.ช.“น่าเบื่อ”

ขณะที่ นิต้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง “ปัญหาใน กมธ.ป.ป.ช.สภาผู้แทนราษฎร” ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,257 ตัวอย่าง เกี่ยวกับปัญหาขัดแย้งใน กมธ.พบว่า ร้อยละ 51.71 ระบุว่า น่าเบื่อ ควรหยุดทะเลาะกัน หันมาทำงานให้ประชาชนได้แล้ว ร้อยละ 24.74 ระบุว่า พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส เป็นประธานกมธ.ที่แข็งแรงแรงมีจุดยืน ร้อยละ 12.33 ระบุว่า พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เป็นประธานกมธ.ที่แข็งกร้าวเกินไป ร้อยละ 10.50 ระบุ

ว่า ประธานเสนอแต่เรื่องเดิมๆ ที่ไม่เป็นประโยชน์กับประชาชน เช่น เรื่องการถวายสัตย์ของนายกฯ ร้อยละ 9.71 ระบุว่า กมธ.ที่มีอายุน้อยบางคนไม่มีสัมมาคารวะในการพูดกับประธานที่มีอาวุโสมากกว่า ร้อยละ 6.68 ระบุว่า ประธานยึดมั่นในความถูกต้อง เสนอให้ กมธ.พิจารณาเรื่องที่สำคัญ ร้อยละ 4.46 ระบุว่า ประธานไม่มีวุฒิภาวะในการโต้เถียงกับ กมธ.ที่มีอายุน้อยกว่า ร้อยละ 4.06 ระบุว่า กมธ.บางคนสนใจแต่จะปลดประธานไม่ทำอย่างอื่นเลย ร้อยละ 1.27 ระบุว่า กมธ.บางคนจำเป็นต้องเสนอปลดประธานเพื่อให้การทำงานของ กมธ.ไปต่อได้

ส่วนความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนประธาน กมธ.ป.ป.ช. พบว่า ร้อยละ 47.57 ระบุว่าไม่ควรเปลี่ยน ร้อยละ 34.77 ระบุว่าควรเปลี่ยน ร้อยละ 17.18 ระบุว่าไม่แน่ใจ และเมื่อถามถึงระดับความขัดแย้งหากมีการเปลี่ยนประธาน กมธ. พบว่า ร้อยละ 46.38 ระบุความขัดแย้งจะยังคงเหมือนเดิม ร้อยละ 24.82 ระบุว่าความขัดแย้งจะลดลง ร้อยละ 15.04 ระบุว่า ความขัดแย้งจะมากขึ้น ร้อยละ 13.05 ระบุว่า ไม่แน่ใจ

## ● “ชวน”ยังทำงานปกติแม้เป็นไข้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 30 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร รู้สึกอ่อนเพลียและมีไข้ จึงเดินทางไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลรามธิบดี เพื่อตรวจร่างกาย ซึ่งหลังจากตรวจร่างกายเบื้องต้น แพทย์ได้มีการเจาะเลือดตรวจ และให้ยาปฏิชีวนะ ทั้งนี้ภาพรวมอาการไม่หนักเป็นห่วง โดยนายชวนยังไปปฏิบัติภารกิจได้ในช่วงเช้าของวันที่ 1 ธันวาคม เมื่อเสร็จภารกิจนายชวนได้เดินทางไปตรวจร่างกายและรอผลการเจาะเลือด พร้อมคำวินิจฉัยของแพทย์อย่างละเอียดที่โรงพยาบาลรามธิบดีอีกครั้ง และในช่วงเย็นวันนั้นนายชวนได้ไปร่วมงานสวดอธิษฐานที่วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร ตามตารางงานปกติที่กำหนดไว้ อยู่ตามเดิมต่อไปด้วย